



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 8 / 2543

## เรื่อง การชี้แจงการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเงินกองทุน พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยและ

สาขาธนาคารต่างประเทศ(ไม่รวมกิจการวิเทศธุรกิจ) ให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการหรือก่อภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์

ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนผันให้สาขาธนาคารต่างประเทศที่มีคู่ค้าเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและธนาคารที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยสามารถให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าคู่ค้าดังกล่าวแต่ละรายต้องมีวงเงินไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเมื่อนับรวมวงเงินของคู่ค้ารายที่เกินวงเงินดังกล่าวแล้วต้องมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2.5 เท่าของเงินกองทุนชั้นที่ 1 นั้น

เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไม่ให้กระจุกตัวในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งมากเกินไป ธนาคารแห่งประเทศไทยขอแจ้งแนวทางการกำกับการให้สินเชื่อฯ แก่ลูกหนี้รายใหญ่กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการผ่อนผันตามที่กล่าวข้างต้นของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

1. ลูกหนี้รายเดิมที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับการผ่อนผันเฉพาะรายอยู่แล้ว เมื่อครบระยะเวลาที่ผ่อนผัน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาผ่อนผันให้อีกเฉพาะในรายที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยจะผ่อนผันให้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต

เพื่อให้เวลาปรับตัวแก่ลูกหนี้และธนาคารพาณิชย์ในการทยอยปรับลดวงเงินให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

2. ลูกหนี้รายเดิมที่มียอดหนี้เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่อนผันให้โดยไม่ต้องขออนุญาต

3. ลูกหนี้รายที่อยู่ในขบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หากจำเป็นต้องให้สินเชื่อหรือก่อการผูกพันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายกรณี

4. ลูกหนี้รายใหม่ หรือลูกหนี้รายเดิมที่ยังใช้วงเงินไม่เต็ม ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่พิจารณาผ่อนผัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 มกราคม 2543